



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน พิจารณาแล้วเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายพิสิษฐ์ แสงล้ำ	

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	น.ส.ธัญชนก กิ่งวิสิทธิ์	
๐๐๒	น.ส.สุทาทิตย์ บุญขำ	
๐๐๓	น.ส.นันทนา ถ้ำพุดชา	
๐๐๔	นางวรรณมา เสนจตุรัส	
๐๐๕	น.ส.พัชราภรณ์ พิมพกลาง	

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรมารายงานตัวพร้อมนำบัตรประจำตัวสอบมายืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้ใดไม่มารายตัวตามกำหนดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพานจะถือว่าสละสิทธิ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ (ภาคผนวก ข)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้รับคะแนนการทดสอบความสามารถหรือทักษะมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าผู้สอบที่ได้รับคะแนนการทดสอบความสามารถหรือทักษะเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้รับคะแนนการทดสอบความรู้มากกว่าเป็นผู้

ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยบัญชีรายชื่อมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้หรือผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานกำหนดหรือพ้นกำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรหรือมีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวหรือหากตรวจพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายศรารุณี บุญจึงเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน